

*Thư chúc mừng nhân dịp 40 năm  
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Hiệu trưởng trường THCS Tam Hiệp  
(20/11/1982 – 20/11/2022)*

*Kính gửi các nhà giáo lão thành, các thầy cô giáo, các đồng chí nhân viên của trường THCS Tam Hiệp!*

*“Tôn sư trọng đạo” từ xưa đến nay đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và chính thức từ ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là ngày truyền thống của nhà giáo Việt Nam, ngày toàn xã hội bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng với các thầy cô giáo!*

*Nhân kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường THCS Tam Hiệp, tôi xin gửi đến các thế hệ thầy cô giáo, nhân viên nhà trường lời chúc mừng nồng nhiệt nhất!*

*Tôi vui mừng vì trong năm học 2021 - 2022, mặc dù dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống xã hội, nhưng nhà trường đã có nhiều giải pháp sáng tạo để vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo chất lượng giáo dục”. Nhiều thầy cô giáo đã có những sáng kiến trong dạy học với từng giai đoạn cụ thể. Nhiều học sinh đã nỗ lực cố gắng đạt thành tích cao, đặc biệt trong các kì thi học sinh Giải, học sinh năng khiếu cấp Huyện, cấp Thành phố. Tỷ lệ học sinh Giải các cấp đã chuyển mình, số lượng cao hơn hẳn các năm học trước. Với kết quả đó đã từng bước khẳng định chất lượng Giáo dục của nhà trường. Thành tích này là niềm vui, niềm tự hào, vinh dự của các thế hệ nhà giáo trường THCS Tam Hiệp. Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực và thành tích đã đạt được của các thầy, các cô, các em học sinh trong năm học vừa qua.*

*Năm học 2022 - 2023 diễn ra trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tiếp tục chủ trương “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhà trường”. Tôi đề nghị thầy và trò nhà trường không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, xứng đáng với mảnh đất nơi thầy giáo muôn đời Chu Văn An từng mở trường dạy học!*

*Những thành tích mà thầy trò nhà trường đạt được ngày hôm nay ngoài sự nỗ lực của thầy cô, còn là sự tiếp nối truyền thống của thế hệ nhà giáo lão thành đã để lại. Trong dịp này tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà giáo lão thành!*

*Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, các thầy giáo, cô giáo, nhân viên trong nhà trường sẽ không ngừng phấn đấu, lập nhiều thành tích mới trong công tác, chú trọng chất lượng giáo dục, từng bước xây dựng sự khởi sắc về mọi mặt của nhà trường!*

*Cuối thư xin chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt!*

*Kính thư  
Hiệu trưởng*

*Vũ Thanh Tiến*

